

ข้อบังคับกรมทรัพยากรธรณีว่าด้วยจรรยาข้าราชการกรมทรัพยากรธรณี พ.ศ. ๒๕๕๒

จรรยาข้าราชการกรมทรัพยากรธรณี	แนวทางปฏิบัติ
<p>๑. ซื่อสัตย์สุจริตและรับผิดชอบ</p> <p>๑.๑ ซื่อสัตย์ สุจริต</p> <p>๑.๒ รับผิดชอบ</p> <p>๑.๓ เคารพกฎหมายและกฎของสังคม</p> <p>ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต เสียสละ พากเพียร และตระหนักในหน้าที่ความรับผิดชอบ</p>	<p>๑.๑ ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต เทียงธรรม ไม่มุงหวัง และแสวงหาผลประโยชน์อันมิควรได้จากการปฏิบัติงาน</p> <p>๑.๒ ใช้ดุลยพินิจในการตัดสินใจด้วยความสุจริต ตรงตามเจตนารมณ์ของกฎหมาย</p> <p>๑.๓ ไม่ให้คำแนะนำใดๆ เกี่ยวกับการดำเนินการอันเป็นการหลบเลี่ยงกฎหมาย ค่าธรรมเนียมและค่าภาษีอากร</p> <p>๑.๔ ไม่รับฝากหรือรับเหมาเงินค่าธรรมเนียม ค่าภาษีอากร และค่าใช้จ่ายต่าง ๆ รวมทั้งการรับเงินมัดจำรังวัด ส่วนที่เหลือนำคืนแทนผู้ขอรังวัด</p> <p>๑.๕ รับผิดชอบต่อผลการกระทำของตนเอง อธิบายสิ่งที่ตนได้ปฏิบัติอย่างมีเหตุผลและถูกต้อง ชอบธรรม พร้อมทั้งยินดีแก้ไขข้อผิดพลาดที่เกิดขึ้น</p> <p>๑.๖ ควบคุม กำกับ ดูแล ผู้ปฏิบัติงานในความรับผิดชอบของตนไม่ให้กระทำการหรือมีพฤติกรรมในทางมิชอบ</p> <p>๑.๗ ไม่นำผลงานของผู้อื่นมาเป็นของตน</p>

จรรยาข้าราชการกรมทรัพยากรธรณี	แนวทางปฏิบัติ
<p>๒. ยึดมั่นและยืนหยัดทำในสิ่งที่ถูกต้อง</p> <p>๒.๑ กล้ายืนหยัดทำในสิ่งที่ถูกต้อง</p> <p>๒.๒ ยึดมั่นในการปฏิบัติหน้าที่อย่างเที่ยงตรง</p> <p>ปฏิบัติหน้าที่โดยยึดมั่นในความถูกต้อง เที่ยงธรรม รักษาผลประโยชน์ของประเทศชาติ หน่วยงาน และส่วนรวม มากกว่าผลประโยชน์ส่วนตัว</p>	<p>๒.๑ ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรู้ความสามารถ และทักษะ ในการดำเนินงานด้วยความถูกต้องตามหลักกฎหมาย ระเบียบปฏิบัติ และยึดมั่นในหลักวิชาการด้านทะเบียน ด้านรังวัด ด้านการบริหาร และจริยธรรม</p> <p>๒.๒ ปฏิบัติหน้าที่โดยยึดมั่นในระบบคุณธรรม เพื่อ ประโยชน์สุขของประชาชน รวมทั้งละเว้นการแสวงหา ตำแหน่ง บำเหน็จความชอบ และประโยชน์อื่นใดจาก บุคคลอื่นโดยมิชอบ</p> <p>๒.๓ ตัดสินใจและกระทำการใด ๆ โดยยึดประโยชน์ ส่วนรวมของประเทศชาติ ประชาชนและหน่วยงาน มากกว่าประโยชน์ส่วนตัว</p> <p>๒.๔ ประพฤติตนเป็นแบบอย่างที่ดีของผู้ใต้บังคับบัญชา ในการยึดมั่นความถูกต้อง เที่ยงธรรม และปกป้อง ผลประโยชน์ของชาติ</p>

จรรยาข้าราชการกรมทรัพยากรธรณี	แนวทางปฏิบัติ
<p>๓. มุ่งผลสัมฤทธิ์ของงาน</p> <p>๓.๑ มุ่งคุณภาพ ประสิทธิภาพ และประสิทธิผล</p> <p>๓.๒ พัฒนางาน และทีมงาน</p> <p>๓.๓ พัฒนาตนเอง</p> <p>๓.๔ การให้บริการ</p> <p>ปฏิบัติหน้าที่เสร็จสมบูรณ์ภายในเวลาที่กำหนด ได้ผลลัพธ์ตามเป้าหมาย คำนึงด้วยวิธีการที่ถูกต้อง ชอบธรรม เกิดประโยชน์สูงสุดต่อประเทศชาติ ประชาชน และหน่วยงาน โดยใช้ทรัพยากรอย่างประหยัด และ เหมาะสม</p>	<p>๓.๑ ปฏิบัติงานด้วยความเอาใจใส่ มานะพยายาม มุ่งมั่นและติดตามงานในความรับผิดชอบให้บรรลุผล สำเร็จตามเป้าหมายภายในเวลาที่กำหนด โดยวิธีการ กระบวนการ ที่ถูกต้อง</p> <p>๓.๒ ปฏิบัติงานอย่างมืออาชีพ โดยใช้ทักษะ ความรู้ ความสามารถอย่างเต็มที่ด้วยความถูกต้อง รอบคอบ ระมัดระวัง เพื่อรักษาผลประโยชน์ส่วนรวมอย่างเต็ม ความสามารถ</p> <p>๓.๓ พัฒนาตนเองให้เป็นผู้มีความรอบรู้ และมีความรู้ ความสามารถ ทักษะ ในการปฏิบัติงานในหน้าที่</p> <p>๓.๔ พัฒนาระบบการทำงานให้ได้ผลงานที่ดี มีคุณภาพ ประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และเป็นแบบอย่างได้</p> <p>๓.๕ จัดระบบการจัดเก็บเอกสาร ข้อมูล รวมทั้งสถานที่ ให้เป็นระบบระเบียบเอื้ออำนวยต่อการงานให้สำเร็จ ตามเป้าหมาย</p> <p>๓.๖ ดูแลรักษาและใช้ทรัพย์สินของทางราชการอย่าง ประหยัด คำนึงค่า เหมาะสม ด้วยความระมัดระวัง มิให้ เสียหายหรือสิ้นเปลือง เสมือนเป็นทรัพย์สินของตนเอง</p>

จรรยาข้าราชการกรมทรัพย์สินทางปัญญา	แนวทางปฏิบัติ
<p>๔. ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความโปร่งใส ตรวจสอบได้</p> <p>๔.๑ โปร่งใส เปิดเผย</p> <p>๔.๒ ตรวจสอบได้</p> <p>ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความโปร่งใส พร้อมรับการตรวจสอบ</p>	<p>๔.๑ เปิดเผยหลักเกณฑ์ ขั้นตอน วิธีปฏิบัติงาน ให้ผู้รับบริการ ได้รับทราบ รวมถึงให้ข้อมูลข่าวสารแก่ผู้ร้องขอตาม กรอบของระเบียบ กฎหมาย</p> <p>๔.๒ ปฏิบัติหน้าที่ราชการตามลำดับขั้นตอนการปฏิบัติงาน ที่ได้มีการวางระเบียบแนวทางปฏิบัติไว้</p> <p>๔.๓ ใช้ข้อมูลข่าวสารของทางราชการในทางที่เป็น ประโยชน์ถูกต้อง ด้วยความระมัดระวังไม่เปิดเผยข้อมูล ข่าวสารที่เป็นความลับของทางราชการ</p> <p>๔.๔ ปกปิดข้อมูลส่วนบุคคลอื่นไม่ควรเปิดเผยที่อยู่ใน ความรับผิดชอบของหน่วยงาน</p> <p>๔.๕ ดูแลหลักฐานการปฏิบัติงานให้พร้อมรับการตรวจสอบ</p> <p>๔.๖ ชี้แจงและให้เหตุผลแก่ผู้รับบริการ กรณีไม่สามารถ ปฏิบัติหรือกระทำการตามคำขอได้</p>

จรรยาข้าราชการกรมทรัพยากรธรณี	แนวทางปฏิบัติ
<p>๕. ปฏิบัติหน้าที่โดยไม่เลือกปฏิบัติอย่างไม่เป็นธรรม</p> <p>๕.๑ เสมอภาค และเป็นธรรม</p> <p>๕.๒ ปฏิเสธระบบอุปถัมภ์</p> <p>ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความเสมอภาค เป็นธรรม และปราศจากอคติ</p>	<p>๕.๑ ปฏิบัติต่อผู้มารับบริการด้วยความเสมอภาค ไม่เลือกปฏิบัติ</p> <p>๕.๒ ปฏิบัติหน้าที่สอบสวน เปรียบเทียบ ไกล่เกลี่ย รวมทั้งกรณีพิพาทเรื่องต่าง ๆ บนพื้นฐานของความเป็นกลาง และให้ความเป็นธรรมแก่ทุกฝ่าย ไม่ชี้ช่องให้คู่กรณีฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งได้เปรียบ</p> <p>๕.๓ ละเว้นการมีพฤติกรรมอันอาจทำให้คู่กรณีฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งเข้าใจว่าเป็นการช่วยเหลือคู่กรณีอีกฝ่ายหนึ่งหรือบุคคลภายนอก</p>